

# โครงการบริการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชน

เสนีย์ มีทรัพย์

ยุคปัจจุบันเด็กต้องการให้ไลออนส์ช่วยเหลือมากกว่าเดิม (Today's Children Need Lions More Than Ever)

เด็กและเยาวชนนับล้านคนต้องดำรงชีวิตด้วยความทุกข์ยากจากความยากจน, เร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย, หิวโหย ถูกทำร้ายร่างกายและข่มขืน ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและเด็กพิการทางร่างกาย ยุทธศาสตร์การช่วยบรรเทาเบาบางความทุกข์ยากเหล่านี้ของเด็กที่สำคัญที่สุดคือการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและให้การศึกษาและช่วยสร้างความหวังเพื่ออนาคตของเขา เพราะเหตุเหล่านี้เองที่ทำให้สโมสรไลออนส์สากลได้จัดตั้งโครงการบริการช่วยเหลือเด็ก (The Lions Services for Children Program) ขึ้นมาและได้ดำเนินการช่วยเหลือและสร้างความหวังให้กับเด็กทั่วโลกมารวมร้อยปีแล้ว

## โครงการบริการช่วยเหลือเด็ก (Lions Services for Children Project)

ปัญหาเผชิญหน้าที่เกี่ยวกับเด็กในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อวิเคราะห์แล้วมีเพียง 2 เรื่องที่ต้องช่วยกันแก้ปัญหาคือปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาด้านการศึกษาของเด็ก สโมสรไลออนส์ในท้องถิ่นสามารถช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการพัฒนาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้านสุขภาพและด้านการศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติให้ชัดเจน โครงการต่างๆที่สโมสรไลออนส์ในท้องถิ่นทั่วโลกสามารถทำได้ คือ

- 1.โครงการบริการอาหาร, บริการเสื้อผ้าและการมอบหนังสือ เช่น การสมทบทุนบริการอาหารกลางวันในโรงเรียน, จัดเลี้ยงอาหารเด็กพิการหรือเด็กกำพร้า, มอบเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กยากจน, มอบหนังสือหรือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, จัดโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คล่อง เป็นต้น
- 2.จัดทำโครงการตรวจวัดคุณภาพของการมองเห็นและคุณภาพการได้ยินของเด็ก
- 3.จัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่เด็กที่ยากไร้ในชุมชน
- 4.จัดทำโครงการพัฒนาร่างกายและการเขียนได้คล่องในโรงเรียนในท้องถิ่น จัดทำหรือปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด และโครงการจัดตั้งสโมสรลิโอ เป็นต้น

5. จัดทำโครงการบริการอาหารให้เด็กที่มีภาวะร่างกายขาดอาหาร

6. มอบรถเข็น (Wheelchairs สำหรับเด็กพิการ

7. จัดส่งเด็กพิการทางร่างกายไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กพิการ เพื่อพัฒนาการศึกษาและฝึกอาชีพ

นอกจากนี้ สโมสรรโลออนส์ในท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ลักดันให้สร้างโรงพยาบาลสำหรับเด็ก สร้างโรงเรียน หรือสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า เพื่อช่วยเหลือที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วโลก

### กิจกรรมการบริการที่ให้โอกาสและการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเยาวชน (Life-Changing Services and Opportunities for Youth)

โครงการพัฒนาเยาวชนของสโมสรรโลออนส์สากลได้พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง เรามีโครงการเพื่อพัฒนาและชี้แนะทางสว่างให้แก่เยาวชนหลายโครงการ เช่นโครงการ Lions Quest เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน ที่เราจัดขึ้นในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งวันนี้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตไปแล้วมากกว่า 12 ล้านคนทั่วโลก เด็กเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังให้มีความสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง ให้เขาปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงและได้รับการพัฒนาทักษะการคิดและการมองโลกในด้านบวก

โครงการสโมสรรลีโอ (Leo Clubs) เป็นโครงการที่สโมสรรโลออนส์สากลรวบรวมกลุ่มเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 30 ปี ที่มีจิตอาสาและมีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำในอนาคตเข้ามาช่วยกันเป็นสโมสรรลีโอ โดยให้โอกาสเยาวชนเหล่านั้นได้เรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการผู้ยากไร้ในชุมชนร่วมกับโลออนส์ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพัฒนาทักษะผู้นำเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้นำในสังคมในอนาคต

โครงการส่งเสริมให้เยาวชนให้มีจิตสำนึกในสันติภาพ เป็นโครงการที่สโมสรรโลออนส์ได้ดำเนินการพัฒนาเยาวชนมากกว่า 10 ปีแล้ว โครงการนี้เราจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการวาดภาพเพื่อสันติภาพ (Peace Poster Contest) เราได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมากกว่า 4 ล้านคนได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจของเขาสร้างผลงานศิลปะการวาดภาพเพื่อให้คนทั่วโลกมีจิตสำนึกในสันติภาพของโลกซึ่งเป็นความหวังของมนุษยชาติทั่วโลก

สำหรับสโมสรรโลออนส์สากล 310 B ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ 20 ปีแล้ว คือโครงการแข่งขันตอบคำถามความรู้ในหนังสือชุดสารานุกรมไทย

สำหรับเยาวชน ซึ่งโครงการนี้ได้จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยมีประธานฝ่ายสารานุกรมฯ ระดับภาคเป็นประธานและประสานงานกับประธานฝ่ายกิจกรรมสารานุกรมฯ ระดับสโมสร ดำเนินการจัดสอบแข่งขันตอบคำถามความรู้ในหนังสือสารานุกรมฯทุกปี นับได้ว่าสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ได้พัฒนาโครงการแนะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนตามนโยบายของสโมสรไลออนส์สากลมาอย่างต่อเนื่อง